



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนมกราคม ๒๕๕๗ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ ระดับสูงรุ่น 1



สายสะพาย

ช าราชการ ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และนักการเมือง ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รุ่น 1 กลุ่มสุดท้าย

นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ **นายศราวุฒิ ศรีศกุน** ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร **นางกัลยา ศุภตระกูล** ผู้ช่วยผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค **นายกิตติชัย จิระธัญญาสกุล** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด **นายสงัด ปัทวี** รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน **นายสมชาย อัครเศรณี** ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ เสท์ฟู้ด จำกัด **นายสมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย** ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมสท์ฟาเลข จำกัด

นายสมปอง อินทร์ทอง รองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม **นางสมรัก คำพุทธ** รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย **นายสมศักดิ์ อรรถศิลป์** รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

ว่าที่ร้อยตรีสรรค จิตรไกรภวณ รักษาการรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ **นายสกล รุ่งนกุล** รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม **นายสาระ ลำขำ** กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) **คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์** ประธานมูลนิธิไทยพึ่ง

ไทย **นายสุภัทร จำปาทอง** ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา **นางสุภา ปานเจริญ** รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ **นางสุมาลี บุญขริภ** ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร **นายสุรเดช วลีอิทธิกุล** รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นางสุนิณี เสงหรีประสพโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด **นางสุรธนา พาศิริ** รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสุวัฒน์ เบียมปัจจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล **นางสาวเสาวลักษณ์ โสภภาพฒนกุล** ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายการเงินการประสานครหลวง **นายโสรัจ กายบริบูรณ์** รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม **นางสาวทิริญา บุญจำรูญ** รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ **นายอนันต์ ชูโชติ** รองอธิบดีกรมศิลปากร **นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร** รองผู้อำนวยการสถานีข่าว TNN ๒๔

นางอารีย์ ไสมวดี รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร **นายอำนาจ สกุลวิไล** กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูอินทรีย์เกษตรไทย จำกัด **นายอิทธิพล คุณปลื้ม** นายกเมืองพัทยา **นางอุมาภรณ์ จิตนวัตน์** รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ **พันเอกหญิงอุษา ตันติแพทยางกูร** รองหัวหน้าศูนย์บริหารการเงิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า **นายเอกนิต นิตินันท์ประกาศ** รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง **พันตำรวจโทหญิงเอมอร ไชยบัวแดง** รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน **นายโสภาส ทองยงค์** ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์